

ไขความลับหนุ่มๆ....ด้วยนาฬิกา

นำเสนอเมื่อ : 16 มิ.ย. 2552

หนุ่มๆแต่ละคนในสาขานี้ไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างชอบ แต่จะใส่แบบไหน ก็สามารถทายนิสัยคุณได้
นาฬิกาแบบมีตัวเลข

คนที่ชอบใส่นาฬิกาแบบหน้าปัดมีตัวเลข 1 ถึง 12
หรือแบบบอกเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีอย่างนี้ จะเป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลง
แถมยังฉลาดอีกด้วย ชอบคิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ
แต่ในขณะเดียวกันก็ชอบความเรียบง่าย มีอารมณ์สุนทรีย์ รักเสียงดนตรี
และคลังโคลงานศิลปะ แต่บางครั้งก็เกิดอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายเหมือนกัน
จึงไม่แปลกที่จะโดนวินอยุบาง

นาฬิกาที่ใช้เครื่องหมายแทนตัวเลข

เป็นคนชอบอะไรไม่เหมือนใคร มีสไตล์และความคิดเป็นของตัวเอง
แต่ในบางครั้งก็มักเกินไปในสายตาคนอื่น นอกจากนี้ยังเป็นคนมีหัวการค้า ชอบการลงทุน
และใจแข็ง แต่ก็เฟรนด์ลีนะ ไม่ชอบการทะเลาะ เน้นที่การประนีประนอมเสียมากกว่า

นาฬิกาตัวเลขโรมัน

เป็นคนสุภาพอ่อนโยน ละเอียดอ่อน และเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งยังเป็นคนที่มิดนตรีในหัวใจ รักสวยรักงาม ชอบสิ่งของหรือเสื้อผ้าสไตล์วินเทจ

แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนรักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ชอบเก็บความรู้สึก และตรงต่อเวลา
ตั้งตนอยู่ในความพอมเสมอ จึงไม่แปลกที่เขาจะชอบตั้งความหวังในชีวิตไวสูง
และคาดหวังถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบ โดยปกติแล้วคนที่ชอบนาฬิกาประเภทนี้จะเป็นคนใจเย็น
แต่อย่าให้โกรธนะ เพราะถ้าโกรธขึ้นมาละก็ นากล้วยยากใครเลยละ

นาฬิกาโลหะแบบที่มี 2 หน้าปัดหรือแบบที่ไม่มีเข็ม

เป็นคนขี้เล่น สนุกสนาน เสนตั้น และมีอารมณ์ขันอยู่เสมอ
แต่ก็ระวังความเสอาของตัวเองเอาไว้หน่อยนะ เดียวไปขำผิดที่ผิดเวลา จะช่วยเอาได้ละ

นาฬิกาที่มีโลโก้อยู่บนหน้าปัด

คนที่ชอบสวมนาฬิกาประเภทนี้จะเป็นคนที่เนียบมาก และมักจะเลือกของใช้ที่ดีที่สุด มีสไตล์
เก๋ไก๋ ล้ำนำเทรนตอยู่เสมอ

นาฬิกาเครื่องประดับ

(นาฬิกาที่นำมาประดับกับสร้อยข้อมือคริสตัลหรือประดับกับจี้สร้อยคอ)
เป็นคนชอบการสังสรรค์ ชอบปาร์ตี ชอบพบปะผู้คน และยังช่างคุยช่างเจรจาเป็นที่สุด
แถมยังบอดี้เดออีกด้วย

นาฬิกาแบบสปอร์ต

นาฬิกาที่มีความแข็งแรง มีปุ่มควบคุมระบบการทำงานต่าง ๆ สราวพืดอยู่รอบตัวเรือน
สามารถจับเวลาหรือใส่ดำน้ำได้ เป็นนาฬิกาผู้ชายของคนที่คุณเหมือนจะกระตือรือร้นอยู่เสมอ แต่จริง ๆ
แล้วจะมีพลังจิตึกและจริงจังในสิ่งที่ตนสนใจเท่านั้น ซึ่งในเวลาปกติจะชอบปล่อยให้ตัวเองสบาย ๆ ง่าย ๆ
ไม่ดิ้นรนไขว่คว้ามากนัก แม้จะไฝว้ หรือชอบเรื่องตื่นเต้นผจญภัยมากเพียงใดก็ตาม

นาฬิกาไฮเทค

(ถายรูปได้ เป็นนาฬิกาปลุกได้ เตือนความทรงจำได้
หรือแบบมีมิเตอร์ที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ) เป็นคนแก็คที่ฟ ไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจำเจ
ชอบความท้าทาย หลงใหลในเทคโนโลยีและชอบลองสิ่งใหม่ ๆ

นาฬิกาฝั่งเพชรหรือแบบที่มีตัวเรือนสีทองอร่าม

เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูง รักความหรูหรา ปรึ้มความเพอร์เฟ็กต์
ชอบความเป็นหนึ่ง เจายศเจาอย่าง แสงวหาความขและความสำเร็จให้แกชีวิต กลาแสดงออก
และขยันขันแข็ง

